

แนวทางปฏิบัติการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)
โรงพยาบาลเสนาให้เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา จังหวัดสระบุรี

มาตรการ	ประเด็น	ระยะเร่งด่วน	ระยะเข้มข้น
การบริหารจัดการในภาวะวิกฤต	ตั้งคณะกรรมการโรคติดต่อโรงพยาบาลเสนาให้ฯ เพื่อปฏิบัติการกิจสำคัญเร่งด่วน-เข้มข้น ดังนี้		
	๑. ออกนโยบายและแนวทางปฏิบัติในการเฝ้าระวัง / ป้องกันควบคุมโรค และการรักษาพยาบาลผู้ป่วย COVID-19	๑. คณะกรรมการฯ ติดตาม/ประเมินข้อมูลสถานการณ์ของโรค มีการประชุมอย่างต่อเนื่อง เพื่อออกนโยบายและแนวทางปฏิบัติ รวมทั้งติดตามประเมินผล เพื่อนำมาปรับปรุงแนวทางปฏิบัติ รวมถึงบังคับใช้อย่างรัดกุม จริงจัง	๑. ประเมินสถานการณ์ บังคับใช้ตามแนวปฏิบัติอย่างเข้มข้น และเหมาะสมกับสถานการณ์
	๒. สนับสนุนบุคลากรให้เข้าถึงแหล่งข้อมูลที่ถูกต้องเหมาะสม ทันสถานการณ์ มีความเข้าใจ ตระหนัก ตื่นตัว แต่ไม่ตื่นกลัว สามารถส่งต่อข้อมูลให้ผู้อื่นอย่างถูกต้อง รวมถึงระมัดระวังในการให้ข่าวต่อสาธารณชนทั่วไป	๒. บุคลากรของ รพ. มีความรู้ความเข้าใจ และทันต่อสถานการณ์ของโรค วิธีการปฏิบัติตน สามารถชี้แจงให้ผู้อื่นได้รับทราบและปฏิบัติได้อย่างเหมาะสมและถือปฏิบัติในการระมัดระวังในการให้ข่าวต่อสาธารณชนอย่างจริงจัง	๒. ถือปฏิบัติในการระมัดระวังในการให้ข่าวต่อสาธารณชนอย่างเคร่งครัด
	๓. สำรวจ เฝ้าระวัง เตรียมการด้านความพร้อมใช้ความเพียงพอของอุปกรณ์ในการดูแลผู้ป่วย รวมถึงออกแนวทางในการใช้ และจัดหาอุปกรณ์ดังกล่าวเพิ่มเติม	๓. บุคลากรของ รพ. ถือปฏิบัติตามแนวทางการใช้อุปกรณ์ฯ อย่างจริงจังและร่วมมือในการจัดหา เช่น การประชาสัมพันธ์เพื่อขอรับบริจาค เป็นต้น	๓. ปฏิบัติตามแนวทางในการใช้อุปกรณ์ฯ อย่างเคร่งครัด
๔. กำหนดแนวทางที่ชัดเจนในการรักษาพยาบาลผู้ป่วย COVID-19 รวมถึงประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน	๔. บุคลากรของ รพ. ถือปฏิบัติตามแนวทางในการรักษาพยาบาลอย่างจริงจัง และให้ความร่วมมือในทุกกรณี	๔. ปฏิบัติตามแนวทางในการรักษาพยาบาลฯ อย่างเคร่งครัด	

มาตรการ	ประเด็น	ระยะเร่งด่วน	ระยะเข้มข้น
การบริหารจัดการในภาวะวิกฤต	๕. กำหนดแนวทางที่ชัดเจนในการเฝ้าระวังติดตามกลุ่มผู้สัมผัส-กลุ่มเสี่ยง รวมถึงประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน	๕. บุคลากรของ รพ. ถือปฏิบัติตามแนวทางในการเฝ้าระวังติดตามฯ อย่างจริงจัง และให้ความร่วมมืออย่างเต็มความสามารถหากเกิดการร้องขอจากผู้เกี่ยวข้อง	๕. ปฏิบัติตามแนวทางในการเฝ้าระวังติดตามฯ อย่างเคร่งครัด
	๖. กำหนดแนวทางที่ชัดเจนในการควบคุมโรคทั้งในส่วนของผู้ป่วย COVID-19 ผู้เกี่ยวข้อง และพื้นที่การให้บริการผู้ป่วย COVID-19 และพื้นที่การให้บริการผู้ป่วยทั่วไป	๖. บุคลากรของ รพ. ถือปฏิบัติตามแนวทางในการควบคุมโรคทั้งในส่วนของผู้ป่วย COVID-19 ผู้เกี่ยวข้อง และพื้นที่การให้บริการผู้ป่วย COVID-19 และพื้นที่การให้บริการผู้ป่วยทั่วไป อย่างจริงจัง	๖. ปฏิบัติตามแนวทางในการควบคุมโรคฯ อย่างเคร่งครัด
	๗. ติดตามการปฏิบัติตามของบุคลากร ให้เป็นไปตามคำสั่ง/ข้อกำหนดของภาครัฐ, คณะกรรมการโรคติดต่อ รพ.เสนาให้ฯ และอื่นๆ	๗. บุคลากรของ รพ. ต้องปฏิบัติตามให้เป็นไปตามคำสั่ง/ข้อกำหนดของ ภาครัฐ, คณะกรรมการโรคติดต่อ รพ.เสนาให้ฯ และอื่นๆ อย่างจริงจัง	๗. ปฏิบัติตนให้เป็นไปตามคำสั่ง/ข้อกำหนดภาครัฐฯ อย่างเคร่งครัด
สร้างระยะห่างทางสังคม	การประชุม-อบรม สำหรับบุคลากรของโรงพยาบาล	๑. ลดจำนวนผู้เข้าร่วมประชุม และเว้นระยะห่างการนั่งประชุม ๒. ผู้เข้าร่วมประชุมสวมหน้ากากอนามัยทุกราย โดยหน้ากากอนามัย ไม่ควรผ่านจุดบริการ (พื้นที่) ที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อ	ยกเลิกการประชุมที่ไม่สำคัญหรือจำเป็นเร่งด่วน
	การประชุม-อบรม สำหรับผู้ให้การสนับสนุนการทำงานของโรงพยาบาล (อสม./ไอบออั้ม/จิตอาสา)	๑. ผู้เข้าร่วมประชุม ได้รับการคัดกรองเบื้องต้นอย่างเข้มข้น 2. ลดจำนวนผู้เข้าร่วมประชุม และเว้นระยะห่างการนั่งประชุม 3. ผู้เข้าร่วมประชุมสวมหน้ากากอนามัยทุกราย	ยกเลิกการประชุม-อบรม
	การเข้าร่วมกิจกรรม/ประเพณีทางสังคม	๑. ดูแลตนเองโดยสวมหน้ากากอนามัย และเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล ๒. ติดตามข่าวสารภายหลังจากเข้าร่วมกิจกรรม/ประเพณีทางสังคม ว่ามีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อหรือไม่	หลีกเลี่ยงการเข้าร่วมกิจกรรม
	การเข้าไปในพื้นที่แออัด หรือพื้นที่เสี่ยง	๑. ดูแลตนเองโดยสวมหน้ากากอนามัย และเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล ๒. ติดตามข่าวสารภายหลังจากเข้าไปในพื้นที่แออัด หรือพื้นที่เสี่ยง ว่ามีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อหรือไม่	หลีกเลี่ยงการเข้าพื้นที่เสี่ยง

มาตรการ	ประเด็น	ระยะเร่งด่วน	ระยะเข้มข้น
สร้างระยะห่างทางสังคม ผู้ป่วยกับผู้ไม่ป่วย และ ผู้รับบริการกับผู้ให้บริการ	การสร้างระยะห่างระหว่างผู้ป่วยกับผู้ไม่ป่วยฯ และ ผู้รับบริการกับผู้ให้บริการ ผู้ป่วยใน (หอผู้ป่วยในชาย-หญิง-เด็ก-ห้องพิเศษ)	<ol style="list-style-type: none"> กำหนดวิธีการ-จำนวนผู้เข้าเยี่ยม-เฝ้า-ระยะเวลาที่เข้าเยี่ยม ผู้เข้าเยี่ยมได้รับการตรวจภาวะเสี่ยงเบื้องต้นอย่างเข้มข้น ผู้เข้าเยี่ยมป้องกันโดยสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่เยี่ยม กำหนดช่องทาง/เส้นทาง เข้าเยี่ยมผู้ป่วยที่ชัดเจน จัดอุปกรณ์ในการป้องกันการนำเชื้อโรคสู่ผู้ป่วย เช่น แอลกอฮอล์เจล บุคลากรป้องกันตนเองโดยการสวมหน้ากากอนามัย+(face shield) กำหนดระยะห่างระหว่างบุคลากรกับบุคลากร ในพื้นที่ปฏิบัติงาน จัดอุปกรณ์ในการป้องกันเชื้อโรคเข้าสู่ตนเอง เช่น แอลกอฮอล์เจล 	ห้ามเยี่ยม
	หน่วยงานผู้ป่วยนอก / หน่วยงานอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน / หน่วยงานเภสัชกรรม	<ol style="list-style-type: none"> แยกพื้นที่ตรวจเฉพาะโรค/กลุ่มอาการที่เข้าได้กับ COVID-19 ผู้มารับบริการ ได้รับการคัดกรองเบื้องต้นอย่างเข้มข้น กำหนดช่องทาง/เส้นทาง การให้บริการที่ชัดเจน ประชาสัมพันธ์ให้ผู้รับบริการสวมหน้ากากอนามัยทุกราย กำหนดระยะห่างระหว่างผู้ป่วยกับผู้ป่วย และผู้ป่วยกับเจ้าหน้าที่ กำหนดแนวทางเว้นระยะห่างระหว่างผู้ป่วยกับผู้ไม่ป่วย (ญาติ) เตรียมความพร้อมของชุดป้องกัน โดยเฉพาะช่วงเวลาที่สัมผัสใกล้ชิด ผู้ป่วย (โดยเฉพาะอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน) จัดอุปกรณ์ในการป้องกันการนำเชื้อโรคสู่ผู้ป่วย เช่น แอลกอฮอล์เจล บุคลากรป้องกันตนเองโดยการสวมหน้ากากอนามัย+(face shield) กำหนดระยะห่างระหว่างบุคลากรกับบุคลากร ในพื้นที่ปฏิบัติงาน จัดอุปกรณ์ในการป้องกันเชื้อโรคเข้าสู่ตนเอง เช่น แอลกอฮอล์เจล 	<ol style="list-style-type: none"> กำหนดเป็นพื้นที่เฉพาะผู้ป่วยผู้ ไม่ป่วยไม่ควรเข้าพื้นที่ บังคับให้ผู้ป่วยสวมหน้ากาก อนามัยทุกราย บังคับใช้ข้อกำหนดระยะห่าง ของผู้ป่วยอย่างเคร่งครัด

มาตรการ	ประเด็น	ระยะเร่งด่วน	ระยะเข้มข้น
<p>สร้างระยะห่างทางสังคม ผู้ป่วยกับผู้ไม่ป่วย และ ผู้รับบริการกับผู้ให้บริการ</p>	<p>หน่วยงานอาชีวอนามัย-ผู้ป่วยนอก</p>	<ol style="list-style-type: none"> กำหนดจำนวน/การล้อมเวลา ผู้เข้ารับการตรวจ เพื่อลดความแออัด ผู้ตรวจสุขภาพ-แรงงานต่างด้าว ได้รับการคัดกรองเบื้องต้นอย่างเข้มข้น ผู้ตรวจสุขภาพ-แรงงานต่างด้าว ป้องกันตนเองโดยการสวมหน้ากากอนามัยทุกราย ตรวจสอบจุดให้บริการผู้ป่วยว่าเป็นจุดที่สามารถแพร่กระจายเชื้อ ได้หรือไม่ – สัมผัสกับผู้ป่วยอื่นหรือไม่ กำหนดระยะห่างระหว่างผู้ป่วยกับผู้ป่วย และผู้ป่วยกับเจ้าหน้าที่ จัดอุปกรณ์ในการป้องกันการนำเชื้อโรคสู่ผู้ป่วย เช่น แอลกอฮอล์เจล บุคลากรป้องกันตนเองโดยการสวมหน้ากากอนามัย+(face shield) กำหนดระยะห่างระหว่างบุคลากรกับบุคลากร ในพื้นที่ปฏิบัติงาน จัดอุปกรณ์ในการป้องกันเชื้อโรคเข้าสู่ตนเอง เช่น แอลกอฮอล์เจล 	<ol style="list-style-type: none"> เลื่อนการตรวจสุขภาพประจำปี แรงงาน-แรงงานต่างด้าว บังคับใช้ข้อกำหนดระยะห่างของผู้ป่วยอย่างเคร่งครัด
	<p>คลินิกพิเศษ (ทุกประเภทคลินิก)</p>	<ol style="list-style-type: none"> พิจารณาผู้ป่วยรายกรณีให้รับยาใกล้บ้าน ปรับระยะเวลาการนัดหมายผู้ป่วยให้ยาวนานขึ้น ปรับการนัดหมายผู้ป่วยเหลื่อมเวลา เพื่อลดความแออัด ผู้รับบริการป้องกันตนเองโดยการสวมหน้ากากอนามัยทุกราย กำหนดระยะห่างระหว่างผู้ป่วยกับผู้ป่วย และผู้ป่วยกับเจ้าหน้าที่ จัดอุปกรณ์ในการป้องกันการนำเชื้อโรคสู่ผู้ป่วย เช่น แอลกอฮอล์เจล บุคลากรป้องกันตนเองโดยการสวมหน้ากากอนามัย+(face shield) กำหนดระยะห่างระหว่างบุคลากรกับบุคลากร ในพื้นที่ปฏิบัติงาน จัดอุปกรณ์ในการป้องกันเชื้อโรคเข้าสู่ตนเอง เช่น แอลกอฮอล์เจล 	<ol style="list-style-type: none"> ผู้เกี่ยวข้องรับยาแทน เลื่อนกิจกรรมการดูแลผู้ป่วยที่ไม่เร่งด่วน บังคับใช้ข้อกำหนดระยะห่างของผู้ป่วยอย่างเคร่งครัด

มาตรการ	ประเด็น	ระยะเร่งด่วน	ระยะเข้มข้น
สร้างระยะห่างทางสังคม ผู้ป่วยกับผู้ไม่ป่วย และ ผู้รับบริการกับผู้ให้บริการ	องค์กรแพทย์ / คลินิกทันตกรรม	<ol style="list-style-type: none"> ๑. ปรับระยะเวลาการนัดหมายผู้ป่วยให้ยาวนานขึ้น ๒. ผู้รับบริการป้องกันตนเองโดยการสวมหน้ากากอนามัยทุกราย ๓. กำหนดระยะห่างระหว่างผู้ป่วยกับผู้ป่วย และผู้ป่วยกับเจ้าหน้าที่ ๔. จัดอุปกรณ์ในการป้องกันการนำเชื้อโรคสู่ผู้ป่วย เช่น แอลกอฮอล์เจล ๕. บุคลากรป้องกันตนเองโดยการสวมหน้ากากอนามัย+(face shield) ๖. กำหนดระยะห่างระหว่างบุคลากรกับบุคลากร ในพื้นที่ปฏิบัติงาน ๗. จัดอุปกรณ์ในการป้องกันเชื้อโรคเข้าสู่ตนเอง เช่น แอลกอฮอล์เจล 	<ol style="list-style-type: none"> ๑. ยกเลิกการบริการที่ไม่เร่งด่วน ๒. เลื่อนกิจกรรมการดูแลผู้ป่วยที่ไม่เร่งด่วน
	คลินิกส่งเสริมสุขภาพ (ทุกคลินิกในความรับผิดชอบ)	<ol style="list-style-type: none"> ๑. ปรับระยะเวลาการนัดหมายผู้ป่วยให้ยาวนานขึ้น ๒. ผู้รับบริการป้องกันตนเองโดยการสวมหน้ากากอนามัยทุกราย ๓. กำหนดระยะห่างระหว่างผู้ป่วยกับผู้ป่วย และผู้ป่วยกับเจ้าหน้าที่ ๔. จัดอุปกรณ์ในการป้องกันการนำเชื้อโรคสู่ผู้ป่วย เช่น แอลกอฮอล์เจล ๕. บุคลากรป้องกันตนเองโดยการสวมหน้ากากอนามัย+(face shield) ๖. กำหนดระยะห่างระหว่างบุคลากรกับบุคลากร ในพื้นที่ปฏิบัติงาน ๗. จัดอุปกรณ์ในการป้องกันเชื้อโรคเข้าสู่ตนเอง เช่น แอลกอฮอล์เจล 	<ol style="list-style-type: none"> ๑. ยกเลิกการบริการที่ไม่เร่งด่วน ๒. เลื่อนกิจกรรมการดูแลผู้ป่วยที่ไม่เร่งด่วน
	คลินิกกายภาพ / แพทย์แผนไทย / แพทย์แผนจีน	<ol style="list-style-type: none"> ๑. ปรับระยะเวลาการนัดหมายผู้ป่วยให้ยาวนานขึ้น ๒. ผู้รับบริการป้องกันตนเองโดยการสวมหน้ากากอนามัยทุกราย ๓. กำหนดระยะห่างระหว่างผู้ป่วยกับผู้ป่วย และผู้ป่วยกับเจ้าหน้าที่ ๔. ปรับวิธีการเยี่ยมติดตามผู้ป่วย (กลุ่มเสี่ยง) ๕. จัดอุปกรณ์ในการป้องกันการนำเชื้อโรคสู่ผู้ป่วย เช่น แอลกอฮอล์เจล ๖. บุคลากรป้องกันตนเองโดยการสวมหน้ากากอนามัย+(face shield) ๗. กำหนดระยะห่างระหว่างบุคลากรกับบุคลากร ในพื้นที่ปฏิบัติงาน ๘. จัดอุปกรณ์ในการป้องกันเชื้อโรคเข้าสู่ตนเอง เช่น แอลกอฮอล์เจล 	<ol style="list-style-type: none"> ๑. ยกเลิกการบริการที่ไม่เร่งด่วน ๒. เลื่อนกิจกรรมการดูแลผู้ป่วยที่ไม่เร่งด่วน

มาตรการ	ประเด็น	ระยะเร่งด่วน	ระยะเข้มข้น
สร้างระยะห่างทางสังคม ผู้ป่วยกับผู้ไม่ป่วย และ ผู้รับบริการกับผู้ให้บริการ	หน่วยงานบริการสุขภาพชุมชน / ทีมเยี่ยมบ้าน	<ol style="list-style-type: none"> ปรับระยะเวลาการนัดหมายผู้ป่วยให้ยาวนานขึ้น ผู้รับบริการป้องกันตนเองโดยการสวมหน้ากากอนามัยทุกราย กำหนดระยะห่างระหว่างผู้ป่วยกับเจ้าหน้าที่ ปรับวิธีการเยี่ยมติดตามผู้ป่วย (กลุ่มเสี่ยง) บุคลากรป้องกันตนเองโดยการสวมหน้ากากอนามัย กำหนดระยะห่างระหว่างบุคลากรกับบุคลากร ในพื้นที่ปฏิบัติงาน จัดอุปกรณ์ในการป้องกันเชื้อโรคเข้าสู่ตนเอง เช่น แอลกอฮอล์เจล 	<ol style="list-style-type: none"> ยกเลิกการบริการที่ไม่เร่งด่วน เลื่อนกิจกรรมการดูแลผู้ป่วยที่ไม่เร่งด่วน
	หน่วยงานเทคนิคการแพทย์ / หน่วยงานรังสีเทคนิค	<ol style="list-style-type: none"> ผู้รับบริการป้องกันตนเองโดยการสวมหน้ากากอนามัยทุกราย กำหนดระยะห่างระหว่างผู้ป่วยกับผู้ป่วย และผู้ป่วยกับเจ้าหน้าที่ จัดอุปกรณ์ในการป้องกันการนำเชื้อโรคสู่ผู้ป่วย เช่น แอลกอฮอล์เจล บุคลากรป้องกันตนเองโดยการสวมหน้ากากอนามัย+(face shield) กำหนดระยะห่างระหว่างบุคลากรกับบุคลากร ในพื้นที่ปฏิบัติงาน จัดอุปกรณ์ในการป้องกันเชื้อโรคเข้าสู่ตนเอง เช่น แอลกอฮอล์เจล 	ความเพียงพอของชุดป้องกัน ระหว่างเข้าสัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วย
	หน่วยงานสนับสนุนบริการ	<ol style="list-style-type: none"> บุคลากรป้องกันตนเองโดยการสวมหน้ากากอนามัย ปรับลดการเข้าถึง/ปฏิบัติงานในจุด/พื้นที่บริการผู้ป่วย กำหนดระยะห่างระหว่างบุคลากรกับบุคลากร ในพื้นที่ปฏิบัติงาน จัดอุปกรณ์ในการป้องกันเชื้อโรคเข้าสู่ตนเอง เช่น แอลกอฮอล์เจล 	หลีกเลี่ยงการเข้าสู่พื้นที่ให้บริการ ผู้ป่วย หากไม่จำเป็น

มาตรการ	ประเด็น	ระยะเร่งด่วน	ระยะเข้มข้น
ควบคุมการแพร่กระจายเชื้อ COVID-19 / กลุ่มผู้สัมผัสใกล้ชิด / กลุ่มผู้มีภาวะเสี่ยง และชุมชนที่อยู่อาศัยของผู้ป่วย (PCT/IC = เจ้าภาพหลักด้านการรักษาพยาบาล) (ผู้รับผิดชอบงานควบคุมโรค =เจ้าภาพหลักด้านการเฝ้าระวัง-สอบสวน-ควบคุมโรค)	การเฝ้าระวัง การป้องกันควบคุม และการรักษาผู้ป่วย	<p>๑. สร้างความเข้าใจทั้งผู้ให้บริการ ผู้ป่วย และผู้เกี่ยวข้อง ด้วยข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วน</p> <p>๒. ทีมงานด้านการรักษาพยาบาล กำหนดแผน/แนวทางการดูแลผู้ป่วย</p> <p>3. บุคลากรทุกคนได้เตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ โดยรวมซ้อมแผนเผชิญเหตุ ทั้งในส่วนของ การเข้าร่วมซ้อมแผนโดยตรง หรือช่องทางอื่น ตามที่ผู้รับผิดชอบแผนฯกำหนดวิธีไว้ โดยต้องปฏิบัติอย่างจริงจัง</p> <p>4. ทีมงานด้านการเฝ้าระวัง-สอบสวน-ควบคุมโรค กำหนดแผน/แนวทาง รวมถึงประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรทุกคนใน รพ. ได้รับทราบและถือปฏิบัติ ตามแนวทางที่กำหนดอย่างจริงจัง</p>	ปรับเปลี่ยนกระบวนการทำงาน ให้สอดคล้อง และทันสถานการณ์ รวมถึงแจ้งแนวทางที่เปลี่ยนแปลง ให้บุคลากรทุกฝ่ายได้รับทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
	การทำความสะอาดบริเวณโดยรอบ/พื้นผิวสัมผัสในพื้นที่ทำงาน และพื้นที่/จุดให้บริการ (ENV = เจ้าภาพหลัก)	<p>๑. ทุกพื้นที่ทำงาน / พื้นที่สัมผัสผู้ป่วย ได้รับการทำความสะอาดอย่างต่อเนื่อง ในทุกวัน/ทุกสัปดาห์</p> <p>๒. พื้นที่สัมผัสผู้ป่วย ได้รับการรณรงค์ทำความสะอาด ฉีดพ่นสารเคมีอย่างต่อเนื่อง ตามการวินิจฉัยของเจ้าของพื้นที่ที่รับผิดชอบ</p>	<p>๑. ทำความสะอาดพื้นที่ทำงาน ทุกวัน</p> <p>๒. ทำความสะอาดพื้นที่สัมผัสผู้ป่วย ทั้งก่อนและหลังการให้บริการ</p>

โรงพยาบาลเสาไห้ จังหวัดสระบุรี

25 มิถุนายน 2563